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ĐINH VĂN NGHĨA 
& BÙI NGUYỄN NHƯ QUỲNH
(Sinh viên UEF)

(Trích từ nội san sinh viên Dấu 
ấn UEF, chuyên mục “Gương mặt 
tiêu biểu”: bài phỏng vấn Thầy 
Dương Tấn Diệp – một người luôn 
gần gũi với sinh viên).

Thưa Thầy, bản thân nắm giữ 
rất nhiều vai trò: Phó hiệu trưởng, 
Trưởng khoa Giáo dục đại cương, 
giám đốc 2 cơ sở Trịnh Đình Thảo 
và Thoại Ngọc Hầu, bên cạnh đó 
còn là giảng viên môn Kinh tế vĩ 
mô, biên soạn giáo trình, viết báo. 
Việc đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ 
như vậy có gây khó khăn cho 
Thầy không ạ?

Trước hết, rất cảm ơn các bạn 
đã dành cho Thầy sự ưu ái này. Tuy 
nhiên, Thầy xin phép không dám 
nhận là “Gương mặt tiêu biểu”, các 
bạn có thể gán cho Thầy một cụm 
từ khác trong bài này được không?

Thầy xin trả lời câu hỏi của các 
bạn. Cùng lúc phải “đóng nhiều 
vai” thì tất yếu sẽ có lúc khó khăn. 

Một là phải thường xuyên chịu 
áp lực cao trong công việc.

Hai là có những lúc công việc 

chồng chéo, buộc phải giải quyết 
trong cùng một thời điểm. 

Ba là phải đương đầu cùng 
lúc với những công việc rất khác 
biệt về tính chất và đặc điểm, đòi 
hỏi kiến thức và kỹ năng rất khác 
nhau.

Với những khó khăn đó, làm 
thế nào Thầy có thể vượt qua 
được?

Đầu tiên là nhờ kinh nghiệm. 
Liên tục nhiều năm trước đây, Thầy 
thường xuyên đảm nhận công việc 

ở 2-3 cơ quan khác nhau. 
Có khi vừa làm giảng viên 
của một trường, vừa làm 
trưởng khoa một trường 

khác, vừa tham gia quản lý công 
ty; có khi vừa là giảng viên của một 
trường, đồng thời làm trưởng khoa 
cho 2 trường khác. Quá trình đó đã 
giúp Thầy tích lũy khá nhiều kinh 
nghiệm và hình thành thói quen 
làm việc với áp lực cao.

Hai là phải biết quản lý thời 
gian và sắp xếp thứ tư ưu tiên trong 
công việc.

Ba là phải tìm kiếm phương 
pháp giải quyết vấn đề có hiệu quả, 
đồng thời không ngừng học hỏi để 
thích ứng.

Mặc dù vậy, dù sao cũng không 
tránh khỏi có những lúc phải chấp 
nhận cường độ làm việc rất cao và 
thời gian làm việc kéo dài hơn nhiều 
so với mức bình thường, thậm chí 
đôi khi phải thức trắng đêm! Đây là 
điều không tốt, nghĩa là cũng có lúc 
cách sắp xếp của Thầy chưa hoàn 
toàn hợp lý.

Công việc rất nhiều như vậy, 
chắc Thầy cũng sẽ có lúc stress. 
Vậy thì Thầy có thể chia sẻ với các 
bạn sinh viên cách Thầy thường 
vượt qua stress như thế nào?

Đúng vậy! Để vượt qua stress, 
Thầy thường:

- Tự tìm niềm vui trong công 
việc.

- Tạo ra những khoảng trống 
thư giãn khác: thể thao, âm nhạc, 
chăm sóc cây cảnh, dựng phim gia 
đình,…

- Niềm vui gia đình, sự chia sẻ 
của đồng nghiệp cũng là yếu tố 
rất quan trọng để giúp vượt qua 
stress.

Thưa Thầy, Thầy cảm nhận 
như thế nào về môi trường và 
không khí làm việc ở UEF? Sự 
khác biệt so với những nơi Thầy 
đã từng làm?

Điều mà Thầy tâm đắc nhất 
ở UEF là: “nói thật và làm thật”. 
Thầy cho rằng đây là một trong 
những giá trị cốt lõi hàng đầu của 
UEF, và chính Thầy cũng đang góp 
phần xây dựng giá trị này.

Thầy có thể nói một  chút về 
cảm nhận chung của Thầy giữa 
sinh viên UEF so với các bạn 
sinh viên khác được không ạ? Về 
những điều Thầy cảm thấy hài 
lòng và chưa hài lòng?

Cho phép Thầy không so sánh 
mà chỉ nói lên cảm nhận về sinh 
viên UEF thôi nhe!

Nhìn chung, Thầy thực sự cảm 
thấy thương yêu các bạn, thích gần 
gủi và chia sẻ với các bạn. Hầu hết 
các bạn đều rất dễ thương, lễ phép, 
ít thói quen xấu, nỗ lực trong học 
tập, có hoài bão, và nhiều bạn đã 
trưởng thành rất nhanh. 

Điều Thầy chưa hài lòng là một 
tỷ lệ rất nhỏ trong các bạn chưa 
thực sự chuyển mình theo phương 
pháp đào tạo tại UEF, ít nhiều vẫn 
còn lãng phí thời gian.

Thầy có những lời dặn dò gì 
với những tân sinh viên mới vào 
trường ?

Môi trường đào tạo tại UEF có 
nhiều điểm khác biệt so với các 
trường khác, càng khác biệt nhiều 
hơn so với bậc phổ thông mà các 
bạn đã trải qua suốt 12 năm. Vì 
vậy, các bạn hãy cố gắng thích 


